

KẾ HOẠCH

Lập lại trật tự, an toàn giao thông; lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28/6/2021 của Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm về nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sớm trở thành đô thị xanh, đô thị du lịch, đô thị biển, đô thị thông minh, hiện đại hướng đến đô thị loại I, cân bằng độc đáo, với phát thải ròng bằng “0” trước năm 2050 và đưa tỉnh, thành phố phát triển mạnh mẽ, bứt phá cất cánh trong Kỷ nguyên mới. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch lập lại trật tự, an toàn giao thông; lòng đường, vỉa hè; vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị thành phố và tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28/6/2021 của Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm về nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng bảo đảm mỹ quan đô thị, TTATGT trên địa bàn thành phố.

Chấn chỉnh trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, giải quyết triệt để tình trạng chợ tự phát, đảm bảo tạo lối đi thông thoáng không bị chiếm dụng vào mục đích

ngoài giao thông, từng bước chỉnh trang bộ mặt đô thị thành phố Đô thị loại II. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước tại địa phương trong công tác quản lý đất của đường bộ và tuyên truyền sâu rộng đến nhận thức người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật, tạo nếp sống văn minh đô thị. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng ô tô và đội ngũ lái xe trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ.

2. Yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã phải tiến hành đồng bộ, quyết liệt, triệt để trong công tác lập lại trật tự đô thị nhất là công tác giải tỏa vi phạm hành lang, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương chung của thành phố.

Huy động tối đa các lực lượng tham gia, phân công chức năng nhiệm vụ cụ thể; đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là tinh thần quyết tâm của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, các địa phương và các hội đoàn thể thành phố.

UBND các phường, xã xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè phải cụ thể phù hợp với tình hình đặc thù riêng của từng địa phương để giải quyết hài hòa giữa lợi ích kinh tế của nhân dân và các giải pháp đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.

Công tác ra quân lập lại trật tự đô thị phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; vận động, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm hoặc tái lấn chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè. Xử lý đối với các hành vi đổ thải, chất thải rắn trái phép không đúng nơi quy định gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các trục đường chính, khu dân cư, công cộng trên địa bàn thành phố.

II. Nội dung, biện pháp thực hiện

1. Phạm vi thực hiện:

Trên toàn địa bàn thành phố; đồng thời tập trung một số khu vực: ***Khu vực chợ Thanh Sơn, khu đô thị mới, khu vực công cộng, khu vực Quảng trường, Tượng đài, Bảo tàng, Khu vực bãi biển, nhánh N1...và các tuyến phố chính, “tuyến phố văn minh” theo danh mục tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Ủy ban nhân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về Ban hành Quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.***

Ngoài ra, việc kiểm soát tiếng ồn từ các ***khu đô thị mới, Khu dân cư*** cũng là một phần quan trọng trong việc lập lại trật tự đô thị. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định

về tiếng ồn, hướng đến đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thu hút du khách đến với Ninh Thuận.

2. Công tác tuyên truyền, tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm:

Tổ chức triển khai, quán triệt và phổ biến tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo *Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành vi về xây dựng; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 123/2019/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.*

Thực hiện Sơn kẻ vạch, phân định phạm vi đi bộ, đỗ xe máy, kinh doanh buôn bán các tuyến đường theo *Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố.*

Gửi thông báo và tiến hành cho các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, buôn bán tại các tuyến đường và các khu vực ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị, vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện tháo dỡ các công trình mái che, bảng hiệu quảng cáo và các vật dụng như bàn, ghế... lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tổ chức ra quân thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, làm từng tuyến đường, từng khu vực không để sót tuyến đường và khu vực nào. Cách làm nhắc nhở trước sau đó tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không tự nguyện thực hiện theo thông báo.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Đội Quản lý trật tự đô thị

Kiểm tra, đôn đốc UBND các phường, xã thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự đô thị thuộc thẩm quyền theo *Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.*

Thông báo cho các UBND các phường, xã về các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn để thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự đô thị thực hiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời đôn đốc, xử lý các trường hợp vi phạm trên.

Giám sát, kiểm tra lại việc xử lý các hành vi vi phạm đã được thông báo đến UBND các phường, xã và có toàn quyền kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm theo quy định nêu lực lượng chức năng của UBND các phường, xã buông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng

quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm trật tự đô thị nhưng không được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Chủ động, phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý vi phạm với trường hợp vượt thẩm quyền của UBND các phường, xã. Kiểm tra, đánh giá địa phương nào làm tốt, địa phương nào chưa làm tốt, nêu rõ lý do đề xuất và giải pháp. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (thông qua phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) **trước ngày 28/03/2025**.

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thường xuyên kiểm tra, giám sát trật tự vỉa hè, lòng đường đối với các cơ quan đơn vị và địa phương; tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị sơ, tổng kết lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong **tháng 04/2025**.

3. Ban Quản lý dịch vụ công ích

Ban Quản lý dịch vụ công ích chủ trì, phối hợp với địa phương và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại & Sản xuất Nam Thành thống nhất thời gian, địa điểm tập kết, thu gom rác thải đảm bảo không để rác tồn đọng trên các tuyến đường đô thị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị dịch vụ công ích quản lý cây xanh trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị và trên lĩnh vực vệ sinh môi trường; kiểm tra các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định trên vỉa hè, phối hợp với các đơn vị và địa phương xử lý nghiêm.

Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề xuất và trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và chỉnh trang đô thị.

4. Phòng Tài chính - kế hoạch

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch đề ra.

5. Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố

Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng chuyên phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền về Quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trong suốt quá trình thực hiện Kế hoạch.

Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh thành phố tăng cường tuyên truyền bằng hình thức lưu động và trên hệ thống loa phát thanh các quy định về

quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, hội thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể, hội thành phố tham gia phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị, nhất là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị để cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát trong việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè của chính quyền các cấp, đề xuất xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, không đảm bảo mỹ quan đô thị.

7. Giao Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trong lĩnh vực đô thị, trật tự an toàn giao thông và môi trường theo Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm trật tự đô thị nhưng không được kiểm tra, xử lý theo quy định.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã

Khẩn trương ban hành kế hoạch, kiện toàn tổ kiểm tra trật tự vỉa hè, lòng đường của địa phương do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng, trưởng Công an các phường làm tổ phó, các ngành chức năng làm thành viên, mời đại diện Mặt trận và các đoàn thể địa phương làm thành viên để ra quân xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phụ trách từng tuyến đường, giám sát thường xuyên nhằm phát hiện, xử lý với các trường hợp vi phạm, kịp thời mang tính căn cơ lâu dài, tránh để xảy ra các trường hợp vi phạm.

Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (*qua phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị*) trước ngày **28/3/2025**.

V. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các phòng ban, ngành thành phố theo nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể và tiến hành thực hiện đồng loạt, chặt chẽ theo đúng lộ trình quy định, báo cáo tình hình với Đảng ủy, để thông nhất về phương pháp, cách làm, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước khi ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè của địa phương mình.

2. Trong thời gian ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, nếu phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, Chủ tịch UBND các phường, xã nhanh chóng báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để xin ý kiến, tránh để xảy ra xung đột với người dân, tạo thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

3. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố chủ trì, giúp Lãnh đạo UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố tổ chức hội nghị sơ, tổng kết lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện, tham mưu, đề xuất các giải pháp tiếp theo phù hợp với tình hình cụ thể. / *LS*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, P.Chủ tịch UBND thành phố (đ/c Nam);
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã;
- Lưu: VT. *th*

} (Báo cáo)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoài Nam